

Số: 191/PGDDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo
khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Chợ Lách, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học.

Thực hiện Công văn số 629/SGDDĐT-GDTH ngày 06/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học trong toàn huyện thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa như sau:

1. Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (tất cả các tổ chuyên môn đều tham gia). Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục lựa chọn sách giáo khoa được lựa chọn có chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

2. Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 1265/HD-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên $\frac{1}{2}$ (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách giáo khoa không được trên $\frac{1}{2}$ (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các Hướng dẫn tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của Ủy ban tỉnh và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai nếu vẫn không được trên $\frac{1}{2}$ (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ kí của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí và các Ủy viên tham dự.

3. Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Quy trình lựa chọn sách giáo khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, GDTH.

TRƯỞNG PHÒNG

Phan Thanh Sáng

